



## News Bulletin

Aussmption College Nakhonratchsima Community Radio FM 93.5 Mhz.

ข่าวการศึกษา

แหล่งข่าว : ACN Radio 10 พย 51

### การแข่งขันทักษะผู้ประกาศข่าวของนักเรียนระดับประถมศึกษา

โครงการวิทยุชุมชนเพื่อการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ นครราชสีมา เอฟเอ็ม 93.5 เมกะเฮิร์ตส์ ได้ดำเนินการถ่ายทอดสดรายการพิเศษ เสียงการแข่งขันทักษะทางวิชาการของผู้เข้าแข่งขันผู้ประกาศข่าวประเภทนักเรียนในช่วงชั้นที่ 1 และ 2 ซึ่งจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2551 ศกที่ผ่านมา ผลปรากฏผู้ชนะเลิศในระดับช่วงชั้นที่ 1 ได้แก่ ด.ญ. กษมาศ โคตรประทุม แห่งโรงเรียนวัดสระแก้ว โดยมีอาจารย์ อุดมพร ทับยุงเปี้ย เป็นครูผู้ฝึกสอน และผู้ชนะเลิศในช่วงชั้นที่ 2 ได้แก่ ด.ญ. ธิดาอุมา เอื้องคำประเสริฐ แห่งโรงเรียนเมืองนครราชสีมา

นายกมล ศิริบรรณ ผอ.สพท.นม.เขต 1 ได้ให้สัมภาษณ์กับโครงการวิทยุชุมชนเพื่อการศึกษา รร.อัสสัมชัญฯ ถึงวัตถุประสงค์หลักอันสำคัญในการจัดงานครั้งนี้ว่า เพื่อให้นักเรียนได้มีเวทีในการแสดงความสามารถ อันเป็นประสบการณ์แก่นักเรียน และเพื่อเป็นการวัดผลว่าสิ่งที่ได้เรียนและฝึกฝนมาตลอดทั้งปีว่า หลังจากที่มาเข้าเกณฑ์การประเมินในครั้งนี้แล้ว จะสามารถรู้ได้ว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าหรือมีมาตรฐานอยู่ในระดับใด จะได้นำไปพัฒนาตัวผู้เรียนต่อไป

"นักเรียนจากทั่วภาคอีสานก็จะมาประกวด มาแข่งขัน มาแสดงความสามารถกันที่บ้านเรา เพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีมากที่นักเรียนในเขตการศึกษาของเราได้มาพบ ได้มาเจอ ได้มาแสดงความสามารถกัน และเราได้มาใช้สถานที่ของ รร.อัสสัมชัญ นครราชสีมา ซึ่งมีความพร้อมมาก จึงเป็นประโยชน์กับคณะครูและนักเรียนที่ได้เห็นความก้าวหน้า ในการนำไปปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาในแต่และโรงเรียน นอกจากนั้นแล้ว การแข่งขันในครั้งนี้ยังเป็นการคัดเลือกตัวนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนเขตและจะเข้าแข่งขันในระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งทางจังหวัดนครราชสีมาจะเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันในระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม ศกนี้"

คุณกมล ศิริบรรณ ผอ.สพท.นม.เขต 1 ยังได้พูดถึงผลสำเร็จของนักเรียนนั้นมาจากการให้โอกาสของผู้ใหญ่ พร้อมกับได้กล่าวขอบคุณผู้ปกครอง พ่อแม่ ครู อาจารย์ และโครงการวิทยุชุมชนเพื่อการศึกษา รร.อัสสัมชัญฯ ที่ได้ให้เวลาและให้โอกาสกับเยาวชน ซึ่งการแข่งขันทักษะทางวิชาการนั้นจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนที่ดีจากทุก ๆ ฝ่าย เพื่อให้เยาวชนของโคราชจะได้รับความสำเร็จต่อไปในระดับประเทศต่อไปในอนาคต.

## ภาพกิจกรรม การแข่งขันทักษะผู้ประกาศข่าวของนักเรียนระดับประถมศึกษา



- นายกมล ศิริบรรณ ผอ.สพท.นม.เขต 1 ให้สัมภาษณ์กับโครงการวิทยุชุมชนเพื่อการศึกษา รร.อัสสัมชัญ โดยมี ม.เสนีย์ ศิริสวัสดิ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ



- ม.ละเอียด พุ่มพู่ หัวหน้าสำนักฝ่ายผู้อำนวยการ และมีสมลัษย์ ดงหมื่นไวย หัวหน้าฝ่ายบริการ รร.อัสสัมชัญ นำคณะ สพฐ.เขต 1 เข้าเยี่ยมชมสถานี โดยมี นายไกรสร โชค





- บรรยายภาคในระหว่างการแข่งขัน นส.ชมพูนุช หาญณรงค์ และ นส.ชิตชนก สอนบุรี ทีมผู้ดำเนินรายการ และทีมฝ่ายรายการ โดยมีคณะกรรมการให้คะแนนตัดสินอยู่ภายในห้องออกอากาศ



- นักเรียนเก็บตัวก่อนเข้าแข่งขัน บริเวณด้านหน้าสถานีวิทยุ



- ผู้ปกครองและครูผู้ฝึกสอนจากโรงเรียนต่าง ๆ เฝ้ารอให้กำลังใจแก่นักกีฬา